

คุณค่าชีวิตและสิทธิสตรี.....ความโดดเด่นและ เด็ดเดี่ยวของสตรี

ดร.อุบลวรรณ มีชูชน

ในการเดินทางไปแม่ฮ่องสอนเมื่อเร็ว ๆ นี้ เราพบว่าแม่ฮ่องสอนเป็นชุมชนที่มีชนเผ่าปนกันอยู่มากมาย ไทยใหญ่ กระเหรี่ยง แม้ว พม่า เราดูง่ายว่าคนใดเป็นพม่าโดยดูที่ปากของเขา คนพม่าจะติดหมากปากของผู้ชายจะแดงเหมือนทาปาก ตำรวจจะจับผู้ชายพม่าที่ลอบเข้าเมืองได้ โดยดูที่ปากแดง ๆ แต่ถ้าพม่าไม่ยอมรับว่าเขาเป็นพม่า ตำรวจก็จะให้เขานั่งเฉย ๆ ครึ่งวันแล้วเอาตะกร้าหมากวางไว้ใกล้ ๆ พอผ่านไป 6 ชั่วโมงพม่าปากแดงจะมีอาการอยากหมาก ซึ่งเป็นอาการคล้ายคนติดยาแดงและพม่ามักจะยอมรับสารภาพหมดทุกคน แม่ฮ่องสอนยังเป็นเมืองที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ ชื่อหมู่บ้าน มีหมู่บ้าน “แม่วไมโครเวฟ” หมู่บ้าน “กล้วยน้ำว้าน้อย” และมีหมู่บ้านซึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่า “แม่” กว่า 160 หมู่บ้าน แม่สะเรียง แม่ตื่น แม่ตีบ แม่ตื่น แม่ท่าย แม่เนา ฯลฯ ชื่อ “แม่” ของหมู่บ้านเหล่านี้บอกให้รู้ว่าแม่ฮ่องสอนเป็นดินแดนที่ผู้หญิงเป็นใหญ่มาแต่สมัยโบราณเพราะผู้ชายต้องล่าสัตว์ ผู้หญิงต้องดูแลบ้าน เลี้ยงลูก ปลูกพืชและทำไร่ไถนา ตลอดจนเลี้ยงสัตว์ ทอผ้าทำเครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ซึ่งเป็นบทบาทของผู้หญิงไทยมาแต่โบราณประเทศไทยแต่โบราณให้เกียรติผู้หญิงมากกว่าประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย เรามีวีรสตรีที่กล้าหาญในยามวิฤตมากกว่าวีรบุรุษ

แต่โลกปัจจุบันมีความคิดแตกต่างกันไป เกี่ยวกับสตรี เพราะอิทธิพลของโลกตะวันตก ซึ่งการตีความของนักศาสนศาสตร์สุดโต่งบางคน เรื่อง สถานภาพและบทบาทของสตรี และความคิดของนักปรัชญาพวก “ความคิดนิยม” ซึ่งไม่ให้ความสำคัญแก่อารมณ์ ความรู้สึกของสตรีนานหลายร้อยปี ประเทศไทยจึงเอนเอียงไปตามโลกตะวันตกด้วยสังคมไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงเข้าใจเอาง่าย ๆ ว่า ผู้หญิงต้องดูแลบ้าน ทำอาหาร เลี้ยงลูก ทำงานนอกบ้าน ทำให้สามีมีความสุข และญาติของสามีมีความสุขจนนักการเมืองบางท่านขอให้ผู้หญิงกราบเท้าสามี ผู้หญิงไทยจำนวนไม่น้อยก็คล้อยตามความคิดนี้ แต่ให้พวกเราเรียนรู้จากชีวิตของสตรีที่พระเจ้ายกย่องในพระคัมภีร์และวินิจฉัยด้วยตัวเอง

สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์มักเป็นผู้หญิงที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียว หรือเป็นคนกำพร้า เป็นคนหัวเดียวกระเทียมลีบหรือเป็นคนที่ตั้งคมหลงลืมเช่น นางฮาการ์ต้องเลี้ยงลูกคืออิซมาเอลคนเดียวและต่อมาอิซมาเอลเป็นบรรพบุรุษของคนอาหรับมารดาของโมเสสต้อง

เลี้ยงลูกตัวคนเดียวเพราะสามีและลูกชายถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงาน ลูกของเธอกลายเป็นบุคคลสำคัญของโลก เป็นผู้นำในศาสนาฮิว ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ภรรยาของโมเสสต้องขกสามีให้พระเจ้าไป และเธอต้องเลี้ยงดูลูกเพียงลำพังขณะสามีรับใช้พระเจ้าในการนำคนฮิวออกจากประเทศอียิปต์ เธอเคยช่วยชีวิตสามี เธอส่งพ่อของเธอมาให้คำแนะนำแก่โมเสสเพื่อ โมเสสจะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เคาบราห์เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้หลุมฝังศพ เธอให้คำปรึกษาแก่คนอิสราเอลในเรื่องทั่วไปและในเรื่องการทำสงครามปลดแอกชนชาติของเธอ จนคนอิสราเอลมีชัยชนะจับไล่ศัตรูออกไป พระนางเอสเธอร์กำพร้าบิดามารดาอยู่กำบัง และเธอได้ช่วยชีวิตคนฮิวทั้งหมดได้ นางรุธเป็นหญิงหม้ายยากจนพลัดถิ่นแต่ยินดีเลี้ยงดูแม่สามีจนชีวิตประสบความสำเร็จ พระนางมาเรียมารดาของพระเยซูเลี้ยงบุตรมาด้วยตัวคนเดียว และบุตรคนโตเป็นองค์พระเยซูคริสต์ บุตรคนอื่นที่เกิดจากโยเซฟเป็นอัครทูต คือ ยากอบผู้เป็นผู้นำคริสตจักรเยรูซาเล็มและยูดาผู้เขียนพระคำยูคา ยายและแม่ของทิโมธี ช่วยกันเลี้ยงทิโมธีจนเป็นผู้รับใช้ ผู้หญิงที่ประกาศเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์เป็นคนแรกคือ มาเรีย มักดาลาก็เป็นคนเคยมีผีเข้าถึงเจ็ดผี

ความจริงเหล่านี้บอกให้เราเห็นว่า สตรีที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีความสามารถ มีความเชื่อ มีความหวังและมีความรักความอดทนอย่างยอดเยี่ยม สามารถนำชีวิตลูกให้ประสบความสำเร็จได้ในชีวิตจำกัดทั้งปวง บุรุษที่ยิ่งใหญ่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ส่วนใหญ่มีภรรยาและมีครอบครัวอยู่เคียงข้าง เช่น อับราฮัม อิสอัค ยากอบ กษัตริย์ดาวิด และอัครทูตของพระเยซู ความจริงในปัจจุบันก็ยืนยันว่าแม่ที่เป็นแม่เลี้ยงลูกให้รอดปลอดภัยได้มากกว่าพ่อที่เป็นหม้าย ข้อเท็จจริงนี้ ไม่ได้บอกเพื่อจะชี้แนะว่าผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายแต่ข้อเท็จจริงนี้พยายามจะนำความจริงเกี่ยวกับคุณค่าและความสามารถของสตรีที่คริสตชนหลงลืมในพระคริสตธรรมคัมภีร์นำเสนอต่อโลก โปรดอย่าเข้าใจผิด ข้อเท็จจริงนี้ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชาย แต่บอกถึงทักษะเฉพาะด้านของสตรีซึ่งคริสตชนไม่ใคร่นำมาสนใจสตรี ในวันนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่นำเรื่องราวของสตรีในพระคัมภีร์ข้ออาปีกายิลมาเสนอให้เราพิจารณา

คุณค่าชีวิตและสิทธิของอาปีกายิล

เรื่องราวของอาปีกายิลปรากฏอยู่ในพระธรรม 1 ซามูเอล 25:1-42

ปัญหา

นาบาลเป็นคนสามัญทั้งการประพฤติและวาจาเขาชอบหมกคักศัตรูอื่นซึ่ง ๆ หน้าด้วยการเสียสติ จาบจ้วงดูถูกเหยียดหยาม เหยียดคนอื่นให้จมดิน ด้วยความประมาทคิดว่าตัวเองแน่เพราะเขามั่งมีมาก เขามีสติปัญญาต่ำ เขาคิดไม่ได้ว่าเขาจะต้องรับผลอะไรในการพุดดูถูกเหยียดหยามดาวิด นาบาล

ไม่คิดว่าชีวิตของเขาอยู่ได้ด้วยการทำงานอาชีพผู้อื่น เขาคงไม่มีใครเคยกล้าเข้ามาขอความช่วยเหลือตรง ๆ อย่างดาวิดทำ เขาอาจคิดว่าดาวิดทำตัวเหมือนขอทานบรรดาศักดิ์ เหตุใดเขาจึงต้องสนใจคนเช่นนี้ด้วย อีกประการหนึ่ง นabal นั้นเป็นคนไม่ฟังใคร แม้คนของดาวิดจะบอกให้ถามคนใช้ของเขาว่า ดาวิด และพวกคุ้มครองคนและทรัพย์สินของนabalอย่างไร นabal ก็ไม่สนใจ คนใช้ของเขาเองจึงพูดกับอาบี กายิลว่า “นายนั้นเป็นคนสามหาว ใครจะพูดด้วยก็ไม่ได้” (1 ซามูเอล.25:17) คำพูดของนabal ทำให้ดา วิดนำทหาร 400 คน มุ่งหน้ามาฆ่านabalและผู้ชายทุกคน

ภรรยาของนabalชื่ออาบีกายิล เธอเป็นคนมีความรอบคอบและหน้าตาที่สวยงาม อาบีกายิล ทราบเหตุร้ายจากคนใช้ เธอรีบจัดขนมปัง 200 ก้อน เหล้าองุ่นสองถุงหนังแกะซึ่งทำเสร็จ 5 ตัว ข้าวต้ม 5 ถัง ไขมันแห้งร้อยช่อ และขนมมะเดื่อ 200 แผ่นไปเป็นเครื่องกำนัลแก่ดาวิด สิ่งของเหล่านี้เป็นสุดยอด อาหารสำหรับคนยิว เป็นของมีราคาสูงโดยเฉพาะขนมมะเดื่อ ของกำนัลเหล่านี้ช่วยบรรเทาความโกรธ ของดาวิดและพวก แล้วเธอเดินทางทางลัดไปโดยไม่บอกสามีเพื่อแก้ปัญหาที่สามีสร้างขึ้น

เมื่อเห็นดาวิด เธอกราบดาวิดลงถึงดินและสารภาพผิดแทนสามี (24,25 ค.) และขออภัยเธอว่า สามีของเธอให้ดาวิดฟัง (25) โดยปกติอาบีกายิลไม่เคยว่าสามีเลย เมื่อคนใช้ว่านabalเธอก็นิ่งไม่ได้ เสริม เมื่อเธอแก้ปัญหาสำเร็จเธอก็ไม่ว่าสามี เธอพูดเช่นนี้เพื่อระบายความโกรธของดาวิดเธอขย่งให้ เกียรติดาวิดและเตือนสติเขาว่า อย่าแก้แค้นด้วยมือดาวิดเองเพื่อพระเจ้าจะอวยพรดาวิด (28-31 ค.) และ เธอฝากเนื้อฝากตัวของเธอกับดาวิด

ดาวิดได้สติและเห็นดีด้วยกับคำของเธอดาวิดรับของกำนัลและกลับไป อาบีกายิลก็กลับไปบ้าน เธอพบว่าสามีกำลังเมามาย เธอก็อดทนเก็บถ้อยคำทุกอย่างไว้ เมื่อรุ่งเช้าสามีสร้างเมอาอาบีกายิลก็บอก สามีว่าเกิดอะไรขึ้น สามีตกใจกลัวจนเป็นอันขาดไป นabalเสียชีวิตภายใน 10 วันและอาบีกายิลต่อมา ได้เป็นนมเสีคนหนึ่งของดาวิด เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับคำชีวิตและสิทธิของอาบีกายิล

อาบีกายิลรู้ว่าตัวเองเป็นใคร เธอมีความสามารถอะไร แม้สามีจะไม่ให้เกียรติหรือเห็นคุณค่า ของเธอ อาบีกายิลมีชีวิตอยู่ได้เพราะรู้ว่าเธอเป็นของพระเจ้า พระเจ้าเป็นของเธอ พระเจ้ารักเธอให้ ความงาม สติปัญญา และความรอบคอบแก่เธอ แม้สามีไม่ติดต่อเธอและต่อคนทั้งปวงอาบีกายิลมีเมตตา ต่อเขา เธอมีความตั้งใจปกป้องชีวิตของเขาทรัพย์สินของเขา และคนของสามีโดยไม่เสียค่าชีวิต เธอ สยบดาวิดด้วยความอ่อนสุภาพและวาจาชักชวนอันอ่อน โยนพระเจ้าเองเป็นผู้กระทำสิทธิสตรีของเธอ ให้ปรากฏในภายหลัง นักศาสนศาสตร์หลายท่านมักไม่พูดถึงอาบีกายิลเพราะอาบีกายิลบอกความจริง ให้โลกทราบว่ามีสามีที่เชื่อพระเจ้าบางคนห่างไกลพระเจ้า เขาต้องการความช่วยเหลือของภรรยา นักศา สนศาสตร์บางท่านไม่อาจชี้ได้ว่าอาบีกายิลเป็นคนไม่ดีเพราะตัดสินใจแก้ปัญหาโดยพลการไม่บอกสามี เพราะนักศาสนศาสตร์รู้ว่าถ้าอาบีกายิลทำตามตัวอักษร “จงเชื่อฟังสามีทุกกรณี” ผู้ชายทุกคนจะถูกฆ่า

นักศาสนศาสตร์เหล่านั้น ท่านเลยทำเงียบ ๆ เสียดกรณีอาบิกายิล แต่พระเจ้าให้บันทึกไว้หนุนใจสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับสามีที่ไม่อยู่ในทางพระเจ้า พระเจ้าอาจจะอยากบอกเราว่าอย่าเดินตามตัวอักษร แต่เดินตามสามัญสำนึกและทัศนคติแห่งความรักเมตตาของพระเยซูในบางกรณีก็ได้

ศาสนศาสตร์เกี่ยวกับสตรี

นักศาสนศาสตร์ผู้ชายหลายคนมักเน้นย้ำให้สตรียอมรับว่าเธอเป็นพลเมืองชั้นสอง โดยอ้างว่าผู้หญิงมาจากผู้ชาย ภรรยาต้องเชื่อฟังสามีทุกประการ ผู้หญิงห้ามเทศนาพระวจนะของพระเจ้า ผู้หญิงห้ามพูดในโบสถ์ อาสาสมัครคนหนึ่งถึงกับเปรียบเทียบว่า การที่ดิฉันเทศนาพระคำเหมือนกับกรณีที่ผู้หญิงกำลังจะไปเป็นโสเภณีและเขาต้องห้ามปราม แต่หลักศาสนาที่คริสเตียนบางคนถืออยู่นี้ขัดกับชีวิตของสตรีที่พระเจ้ายกย่อง ให้เกียรติ และเจิดชูให้เป็นผู้กู้ชาติเป็นผู้สอนพระวจนะ เป็นผู้เผยพระวจนะ เป็นผู้ยืนอยู่เคียงข้างสามีและหนุนให้เขาประสบความสำเร็จ ดูเหมือนว่าผู้ชายที่ฉลาดย่อมไม่กลัวที่จะให้เกียรติในคุณค่าและสิทธิของสตรี

พระเยซูคริสต์ ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของสตรีเมื่อพระองค์บังเกิดในครรภ์พระนางมาเรีย พระองค์ให้เกียรติสตรี 2 คนเห็นการฟื้นจากความตายของน้องชายพระองค์ให้เกียรติสตรีที่ยืนเคียงคู่พระองค์ได้ไม่กางเขนขณะที่ผู้ชายหลบหนีเกือบหมด พระองค์ให้เกียรติมาเรียแม็กดาลา เป็นคนแรกที่พบพระองค์ พระองค์ให้คนแรกๆ ที่เชื่อในยุโรปเป็นสตรี พระเยซูร้องไห้ดัง ๆ เหมือนสตรี พระเยซูให้ภาษาของสตรี เราควรจะทำอย่างไรต่อสตรีที่บ้าน ที่โบสถ์ ที่ทำงาน ขณะที่โลกเห็นเขาเป็นเพียงวัตถุทางเพศ เป็นกระสอบทราย เป็นโถส้วมที่ด้านทนต่อความโสมมทุกอย่างแต่พระเยซูพูดกับผู้หญิงว่า “หญิงเอ๋ยอย่างร้องไห้” เราเป็นคนมีค่าในสายตาของพระเยซู เราจึงควรประพาศิตนให้ควรค่าชีวิตนั้น โดยเราควรเป็นหญิงที่มีนิมิตลึกลับซึ่งกว้างไกลยิ่งใหญ่เพื่อชุมชน ประเทศชาติ และเพื่อพระเจ้า ไม่ใช่เพื่อตัวของเรา

เราจึงเป็นหญิงที่ไม่มีปัญหา ไม่ได้อะไรก็ไม่มีปัญหา ไม่มีอะไรก็ไม่มีปัญหา ไม่มีใครก็ไม่มีปัญหา ไม่ได้ตั้งใจไม่มีปัญหา ใครตบหน้าไม่มีปัญหา ใครถ่มน้ำลายรดไม่มีปัญหา ใครนินทาไม่มีปัญหา ชีวิตไม่มีปัญหา เพราะสตรีมีค่าในพระคริสต์....

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 57 ฉบับที่ 309 มีนาคม – เมษายน 2006, หน้า 15-17.